

ห่วงงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจต้องหวังผลได้



กว่า 4 เดือนนับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก กระตุ้นการใช้จ่าย และการลงทุนรวมเบื้องต้น 5 มาตรการ วงเงินกว่า 3.6 แสนล้านบาท ทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานราชการ การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตให้กับชาวนา ฯลฯ เวลาล่วงเลยมาถึงครึ่งทางของไตรมาสแรกปี 2558 เศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่ฟื้นตัวขึ้น

การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐซึ่งยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ จุดรั้งความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนไม่เกิดขึ้นตามทีหลายฝ่ายคาดหวัง

ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะข้าว ยางพารา ตกต่ำลงเป็นประวัติการณ์ ซ้ำเติมให้สถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งเต็มไปด้วยปัจจัยลบทั้งภายในและนอกประเทศอย่าแ่ล่งจุดกำลังซื้อคนชั้นกลางจนถึงระดับล่างชะลอตัวต่อเนื่อง คนจนในเมืองประสบปัญหาหนักไม่แพ้เกษตรกรและคนระดับรากหญ้าในต่างจังหวัด ธุรกิจ ร้านค้าย่อย แม้กระทั่งหาบเร่ แผงลอยเผชิญกับภาวะขายสินค้าอืด ยอดขายตก รายได้แทบไม่เติบโต

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มหนี้สินภาคครัว

เรือนช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2557 ว่า น่าจะอยู่ในระดับ 85% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2557 ที่มีสัดส่วน 84.2% ของจีดีพี ยิ่งน่าห่วงมากขึ้น เนื่องจาก สศช.ชี้ด้วยว่าผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีความเสี่ยงจะผิถุนด์ชำระหนี้มากขึ้น

เท่ากับหลายมาตรการที่รัฐอัดฉีดวงเงินงบประมาณเข้าไปในระบบ ยังไม่สามารถผลักดันให้กลไกเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้เต็มที่ ส่วนหนึ่งมาจากระบบราชการมีกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก อีกทั้งปัจจุบันการตรวจสอบเป็นไปอย่างเข้มงวด ทุกอย่างจึงล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ

ไม่แปลกที่ผลสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ ในหัวข้อ “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดย “กรุงเทพโพล” ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งให้คะแนนการบริหารงานด้านเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาลชุดนี้ 5.62 จากคะแนนเต็ม 10 แม้จะสูงกว่าช่วง 6 เดือนแรกของรัฐบาล “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” กับรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แต่เมื่อสอบถามความเห็นว่าคุณปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ ปรากฏว่ามีกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ต้องการให้ปรับ ครม. มากถึง 34% โดยระบุสาเหตุว่าไม่มีความเชี่ยวชาญ การทำงานล่าช้า และไม่ประสานงานร่วมกัน

เพื่อให้การทุ่มงบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งระบบเกิดผลโดยเร็วและไม่สูญเปล่า ขณะเดียวกันก็ช่วยปลุกการลงทุนภาคเอกชน กระตุ้นกำลังซื้อประชาชนตามที่คาดหวัง รัฐบาลต้องทำการบ้านหนักขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธิตำเนินการให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจ พื้นความเชื่อมั่น ให้หวังผลในทางปฏิบัติได้มากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้